

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๕๕ (๔/๒๕๕๓) วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวีชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๓.๑	จำนวนการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๓	สภามหาวิทยาลัยรับทราบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยรายงานจำนวนนักศึกษาในการประชุมครั้งต่อไป	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวในวาระที่ ๕.๓ แล้ว
๓.๒	การรายงานผลการนำเสนอหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สภามหาวิทยาลัย)	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ได้นำเสนอข้อมูลดังกล่าวในวาระที่ ๕.๒ แล้ว
๔.๑	แนวปฏิบัติที่เป็นสากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ “ร่าง” แนวความคิด We can take PSRU to the top มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : สู่วิทยาลัยที่เป็นสากล ซึ่งเสนอโดย ดร.อธิปัติย์ คลีสุนทร และให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการไปจัดทำแนวปฏิบัติที่เป็นสากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามแล้วให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง	มหาวิทยาลัย	รับข้อเสนอแนะของกรรมการเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติต่อไป
๔.๒	รายงานความก้าวหน้าของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๓	๑. รับทราบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ เรื่อง ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๒. ในการประเมินของคณะกรรมการชุดใหม่ให้ปรับปรุงกลไกการประเมินให้ดียิ่งขึ้น ๓. ให้ปรับปรุงค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมโดยยึดหลักการประหยัดและคุ้มค่า ๔.ให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณา ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รอบปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ต่อไป	คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลจากข้อเสนอแนะของกรรมการสภา มหาวิทยาลัยให้แก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ชุดใหม่ต่อไป

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติตามมติ
๔.๓	รายงานสรุปการดำเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓)	ภามหาวิทยาลัยรับทราบรายงานสรุปการดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓) ตามที่เสนอ และให้นี้ ข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณาในการประเมินของคณะกรรมการชุดใหม่ด้วย	คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลจากข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้แก่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ ชุดใหม่ต่อไป
๔.๔	การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบข้อเสนอแนะของกรรมการเกี่ยวกับการสรรหากรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอ โดยมอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามข้อเสนอแนะ	มหาวิทยาลัย	รับข้อเสนอแนะของกรรมการเพื่อดำเนินการสรรหากรรมการติดตามตรวจสอบฯ ต่อไป
๔.๕	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญาต การศึกษาระดับอนุปริญาต และระดับปริญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญาตรีโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒)	สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญาต และระดับปริญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญาตรีโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญา (กศ.ป.ป.) พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) ตามเสนอ	คณะกรรมการงบประมาณและการเงิน	ได้ดำเนินการออกประกาศตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว